

# เอกชนปลื้มท่องเที่ยวปีจอสดใส หนุนธุรกิจโรงแรม บริการเติบโต

เรื่อง... ภาวดี โกลด์ตันเสถียร

ในปี 2560 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมกว่า 35.3 ล้านคน นับเป็นพระเอกหลักที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ช่วยสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภาคการค้า การบริการ ธุรกิจเอสเอ็มอี โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ที่ผู้ประกอบการได้ขยายธุรกิจ เกิดโรงแรมแห่งใหม่เติบโตขึ้น

ขณะที่ในปี 2561 หลายหน่วยงานคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวไทยในปีนี้อย่างเป็นแม่เหล็กที่สำคัญในการดึงดูดเม็ดเงิน ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย 36-37 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 3 ล้านล้านบาท สอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่ประเมินว่า ในปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยจะมีประมาณ 37.64-37.99 ล้านคน ขยายตัว 6.5-7.5%

นายรณชิต มัทธนะพุกฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ฉายภาพการท่องเที่ยวในปีว่า จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นต่อเนื่องจาก 32 ล้านคนเศษในปี 2559 มาแตะที่ 35 ล้านคนเศษในปี 2560 ถือเป็นเติบโตที่ดีในระดับหนึ่ง สร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจต่างๆ ส่วนในปีนี้หน่วยงานภาครัฐได้ตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้นอีก 8-9% ดังนั้น การท่องเที่ยวที่สดใสในปีนี้เป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจโรงแรมให้ขยายตัวต่อเนื่อง โดยยังไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ ที่จะมากกระทบภาคการท่องเที่ยวในปีนี้

## ธุรกิจโรงแรมปี 2561

### ปัจจัยบวก

1. ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว หนุนความเชื่อมั่น
2. จำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง
3. มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เมืองรอง
4. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม

### ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม

1. ความไม่แน่นอนนโยบาย เศรษฐกิจสหรัฐ
2. ภาวะสงครามเกาหลีเหนือ



ที่มา : โพสต์ทูเดย์รวบรวม

บางกอกโพสต์ กราฟฟิก

แนวโน้มในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ ธุรกิจโรงแรมจะได้รับแรงขับเคลื่อนต่อเนื่อง จากช่วงไตรมาส 4 ปีก่อน ที่นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงในประเทศอาเซียน สนใจเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทย ทำให้หลายโรงแรม ที่พัก มีอัตราการเข้าพักที่เติบโตและคึกคัก

ขณะเดียวกัน จากการที่ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กระตุ้นเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น ผ่านมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองให้เกิดการพัฒนาโรงแรมแห่งใหม่ในภูมิภาค หรือปรับปรุงพัฒนาศักยภาพโรงแรมในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดเม็ดเงิน



Post Today  
Circulation: 320,000

Section: ฉบับพิเศษ/ฉบับพิเศษ

วันที่ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่ : 16

ฉบับที่: 5480

Col.Inch: 87.57

Ad Value: -

หน้า: 24(เต็มหน้า)

PRValue(x3): -

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: เอกชนปลื้มท่องเที่ยวปีจอสดใส หนุนธุรกิจโรงแรม บริการเติบโต

สะพัดตามมา และหากภาครัฐใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มสิทธิพิเศษทางภาษี หรือออกมาตรการจูงใจสนับสนุนผู้ประกอบการ ผู้พัฒนาธุรกิจโรงแรมในพื้นที่เมืองรอง ก็จะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยให้เกิดปริมาณโรงแรมที่เพียงพอเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวในอนาคต

นายรณชิต กล่าวอีกว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งของภาครัฐ อาทิ การก่อสร้างรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง การสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง รวมถึงการพัฒนาสนามบิน จะเป็นแรงผลักดันและเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจโรงแรมในระยะยาว เมื่อความเจริญเกิดขึ้น การพัฒนาธุรกิจโรงแรมก็เกิดขึ้นตามด้วย ซึ่งการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในขณะนี้ นักธุรกิจ นักลงทุนต่างชาติจะต้องเดินทางลงพื้นที่ เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน ก็จะช่วยให้ธุรกิจโรงแรมในพัทยา ระยอง เกิดความคึกคักเช่นเดียวกัน

สอดคล้องกับ นายแอนโทนี่ แม็คโดนัลด์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสโปก ฮอสเทลลิตี้ แมเนจเม้นท์ เอเชีย หรือ บีเอชเอ็มเอ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงแรมและรีสอร์ทระดับสากล มองภาพของธุรกิจโรงแรมในปีนี้ ที่เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยว เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากกว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมในปีนี้ สัญญาณเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยังคงมีทิศทางเป็นบวกต่อเนื่อง และไม่มีปัจจัยภายในประเทศที่น่าเป็นห่วง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสัญญาณของเศรษฐกิจโลก คือ ภาวะสงครามเกาหลีเหนือ และความไม่แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

นายสง่า เรื่องวัฒนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป ผู้บริหารโรงแรมย่านถนนข้าวสาร และที่ปรึกษาสมาคม

ผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร ให้ความเห็นว่า ภาพการท่องเที่ยวในปัจจุบันจะเป็นปีที่ดี โดยผู้ประกอบการเองมีความมั่นใจมากขึ้น สะท้อนจากตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือน ม.ค. ที่เข้ามาพักในถนนข้าวสารมีอัตราการเข้าพักโรงแรมถนนข้าวสารสูง 90% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน และยุโรปที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนรายได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกของ ม.ค. 2561 คาดว่าจะเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 10-20% รวมถึงตัวเลขอัตราการจองห้องพักล่วงหน้าในเดือนมีนาคม แม้ไม่มีการจัดทำโปรโมชั่นใดๆ แต่ขณะนี้มียอดจองเข้ามาแล้วกว่า 50%

จากตัวเลขดังกล่าวที่ออกมาค่อนข้างดี ทำให้ผู้ประกอบการยังมีความเชื่อมั่นว่า ในช่วงไตรมาสแรก ภาพรวมการท่องเที่ยวจะคึกคักและส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม การบริการ รวมถึงธุรกิจต่อเนื่อง เช่น สายการบิน หลังจากที่มีการปลดล็อกธงแดง ทำให้สายการบินต้นทุนต่ำเริ่มกลับมาขยายเส้นทางบิน ก็จะทำให้การท่องเที่ยวยังขยายตัวมากขึ้น ช่วยสนับสนุนสัญญาณเศรษฐกิจไทยในปีนี้

แต่เริ่มปีจอ 2561 หลายภาคส่วนต่างมีความเชื่อมั่นในตัวสัญญาณเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งจากภาวะตลาดหุ้นไทยที่ทะยานขึ้นกว่า 1,800 จุด ความสงบทางการเมือง สัญญาณการท่องเที่ยวที่ดี และหากไม่มีปัจจัยใดที่รุนแรงมากระทบ ก็เชื่อว่า เป้าหมายรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้ ที่ภาครัฐตั้งเป้าไว้จะสามารถเกิดขึ้นจริง และจะสนับสนุนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจของเอกชน และผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยในพื้นที่

แต่ท้ายที่สุด อย่าลืมที่จะเดินทางพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค รองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น มีเช่นนั้นจุดมุ่งหมายการเดินทางอาจเบนเข็มไปประเทศอื่นแทนได้